

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบสต็อกผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิด ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการ
จัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐเร่งดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดอย่างเป็นระบบ
ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อลดปัญหาราคาตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ เช่น ที่นอนยางพารา

๓. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ให้กระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศึกษาหาแนวทางและมาตรการในการลดภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน เช่น
ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนต่างๆ การส่งเสริมระบบสหกรณ์เพื่อลดการกู้ยืมเงินนอกระบบ
รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน นั้น ให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการตามมติข้างต้น
ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงมหาดไทยประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพิจารณากำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สมควรจัดให้มีมาตรการดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ

๕. เนื่องจากการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลให้บรรลุผลจำเป็นต้อง
ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อนโยบาย
และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) จัดให้มีเวทีการพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจชั้นนำจากสาขาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

/ด้านการต่างประเทศ ...

ด้านการต่างประเทศ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดเตรียมประเด็นการหารือ ท่าทีของฝ่ายไทย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี และการเข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับผู้นำเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการพิจารณาก่อนการเดินทางทุกครั้ง นั้น ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอิตาลี ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามมติข้างต้นให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเสนอนายกรัฐมนตรีด้วย

๒. ในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในโอกาสต่างๆ ขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการการทำงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการกำหนดท่าที การเจรจา และการเสนอความเห็นของประเทศไทยในเวทีต่างๆ มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านการบริหารราชการ

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการทำงานของรัฐบาล ดังนี้

๑.๑ รัฐบาลมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ในการทำความเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้น ผลผลิตจากการทำงานของหน่วยงานจะต้องสะท้อนได้ว่าตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องใด

๑.๒ รัฐบาลยึดมั่นในหลักความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการทุกระดับ หากมีการร้องเรียนใดๆ โดยเฉพาะในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากตรวจสอบแล้ว พบว่าเกิดการทุจริตจะต้องดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดโดยทันที

๑.๓ รัฐบาลมุ่งเดินหน้าสร้างความปรองดองควบคู่ไปกับการปฏิรูป ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสนับสนุนกระบวนการสร้างความสมานฉันท์และลดความขัดแย้งในทุกโอกาส รวมทั้งเสนอแนะประเด็นพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิรูปเพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยเฉพาะฐานข้อมูลที่ใช้องรับการให้บริการประชาชนเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งศูนย์ดำรงธรรมทราบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ต่อไป

ด้านสังคม

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประสานงานกับทุกส่วนราชการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาซึ่งครอบคลุมใน ๓ มิติ คือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาคน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาว โดยให้บูรณาการงบประมาณ ในการดำเนินการจากกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกองทุนอื่นๆ ของทุกหน่วยงาน และให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น เพื่อนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในไตรมาสแรกให้ทุกส่วนราชการเร่งสำรวจความพร้อมและความเพียงพอของบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ วิศวกร แพทย์ พยาบาล นอกจากนี้ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาถึงการดูแล ให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาและมีโอกาสในการทำงานที่ดีด้วย

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดระเบียบรถตู้และรถจักรยานยนต์โดยสารสาธารณะให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยใช้กลไกเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานทุกส่วนราชการเพื่อจัดทำแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี นั้น ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว และให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นกฎหมายที่ล้ำสมัย กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมหรือให้สังคมดีขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยจัดทำเป็นตารางและกำหนดกรอบระยะเวลาแต่ละชั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แล้วส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ สำหรับกฎหมายเร่งด่วนหรือกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน เช่น ภาษีมรดก อย่างน้อยให้ประกาศใช้บังคับก่อนไตรมาสที่ ๓

๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือนโยบายสำคัญ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับร่างกฎหมายต่างๆ ที่รัฐบาลเสนอและอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนทางนิติบัญญัติซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปัญหาขยะ การประมงชายฝั่ง ป่าไม้ หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๓. เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลแขวงและศาลจังหวัดในภาพรวมทั้งหมด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในกระบวนการยุติธรรม จึงขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งศาลแขวงและศาลจังหวัดในภาพรวมทั้งประเทศในระยะ ๕ ปี ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้านอื่นๆ

ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ติดตามการรายงานและการพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม ในการป้องกันภัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่คาดว่าจะเกิดภาวะภัยแล้ง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบด้านการเกษตร

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th